

BỆNH VIỆN BẠCH MAI
Số: 4789
DẪN Ngày: 30/12/2024
Chuyên: Lãnh Đạo
Số và ký hiệu HS

Hà Nội, ngày 02/18/2024

gửi PGS - Tiến Sĩ - Bác Sĩ Võ Hồng Thời cùng Ban
Lãnh Đạo và tập thể các Bác Sĩ, Điều Dưỡng, KTV... Khoa
Thần Kinh - Bệnh viện Bạch Mai!

Tên tôi là Nguyễn Thị Thanh Tâm - 53 tuổi - là
bệnh nhân điều trị nội trú tại khoa. Tôi xin phép có
đôi lời bày tỏ lòng biết ơn gửi tới các y bác sĩ của khoa.
Trong một thời gian nằm điều trị bệnh tại khoa, hàng
ngày được chứng kiến tất cả các công việc của các y bác
sĩ, tôi vô cùng cảm kích tình thân làm việc trách nhiệm
cao, tận tâm tận lực, không quản ngại khó khăn vất
vả, 24/24h hết lòng phục vụ người bệnh với công suất
làm việc cao độ... Tuy sức còn nhiều hạn chế, phòng
bệnh, giường bệnh còn thiếu thốn nhưng tất cả các y bác sĩ
của khoa đều làm việc hết mình, luôn chu đáo, ân cần
với bệnh nhân... Sau rất nhiều năm trở lại nằm điều
trị bệnh tại đây, tôi nhận thấy tác phong, lề lối làm
việc của khoa đã tiến triển rất nhanh, đa ngũ y bác sĩ
của khoa thuê mướn đã có những thay đổi đáng nể phục,
được tất cả các bệnh nhân tin tưởng, thân trọng và
quý mến.

Với tấm lòng trân quý, tôi xin phép được gửi tới các
bác sĩ, điều dưỡng, KTV, ace trong khoa Thần Kinh một
lời tri ân sâu sắc nhất! Tôi cũng xin phép được đặc
biệt gửi lời tri ân cảm phục tới bác sĩ Đoàn Huyền
là bác sĩ chính điều trị cho tôi và các bệnh nhân cùng phòng
bệnh. Mỗi ngày đến thăm khám cho bệnh nhân, bác sĩ
Đoàn Huyền luôn dành cho chúng tôi những lời giải thích

Cảm kê về bệnh tình cũng những lời dặn dò chu đáo, đồng
viên khích lệ chúng tôi, đồng thời bác sĩ luôn hướng dẫn
tỉ mỉ cho bệnh nhân những điều nên phôi hợp tốt để quá
trình điều trị đạt hiệu quả tốt nhất có thể. Mỗi cử chỉ,
hành động, lời nói, ánh mắt của bác sĩ Huyền dành cho
từng bệnh nhân thục nì là những điều thuốc - tình thân
vô giá làm hiệu, rất ấm áp!

Là một bệnh nhân nội trú, hàng ngày được nhiều y
bác sĩ thăm khám, tiêm truyền, làm thủ thuật... tuy
không biết được hết tên của các ace, nhưng tất cả nhữ
gì các y bác sĩ đã giúp đỡ điều trị cho chúng tôi được
ổn định, khỏi bệnh với tâm lý nhân hậu ân cần, mà
mới nhất... Tôi thục nì biết ơn tất cả mọi người. Páp
thê y bác sĩ (Choa Thiên Cảnh - BV Bạch Mai thục nì
xưng danh "Giống y như tử mẫu"!

Cảm phục và trân trọng biết ơn!

Bệnh nhân

Val

Nguyễn Thị Thanh Tâm

BỆNH VIỆN BẠCH MAI
Số: 4789
ĐẾN Ngày: 30.7.8./2024
Chuyên:
Số và ký hiệu HS: 120

Thư Cảm ơn !

Tên tôi là Nguyễn Thị Hiền 72 Tuổi. Tôi vào khoa Thần kinh T2 điều trị từ ngày 08/8/2024 đến ngày 23/8/2024 tại phòng 211 Giường 229. Đến nay bệnh tình Zona thần kinh đã biến chứng vào não đã khỏi và trở lại bình thường. Sức khỏe của tôi đã khá hơn nhiều. Tất cả là nhờ vào sự chăm sóc và hướng dẫn tận tình của các bác sĩ và điều dưỡng tại khoa, trong đó kể đến là bác sĩ Nhân điều trị trực tiếp và điều dưỡng Vũ Thị Duyên đã rất nhiệt tình trong việc chăm sóc điều trị cho tôi và cô Thẩm đã đưa tôi đi chụp chiếu. Cô Vũ Thị Duyên hàng ngày vào phòng bệnh rất vui vẻ chào hỏi và hỏi thăm bệnh nhân làm cho tình thần các bệnh nhân cảm thấy phần 'khỏi đi' điều trị.

Hôm nay tôi đã được xuất viện, tôi thông biết nói gì hơn chỉ biết viết vài dòng cảm ơn gửi đến khoa và các y tá, hộ lý, điều dưỡng đã điều trị cho tôi. Xin chúc cho các bác sĩ và toàn thể cán bộ khoa luôn mạnh khỏe để chăm sóc cho bệnh nhân. Tôi đánh giá cho cô Vũ Thị Duyên 5★.

Hiền
Nguyễn Thị Hiền